



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2025 TÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH

- Tên ngành tiếng Việt: Kinh doanh quốc tế
- Tên ngành tiếng Anh International business
- Mã ngành đào tạo: 7340120
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Số tín chỉ: 122
- Hình thức đào tạo: Chính quy, vừa làm vừa học, từ xa

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học có kiến thức liên ngành sâu rộng, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn về kinh doanh quốc tế, quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, và logistics. Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng phân tích, đàm phán, và quản trị trong môi trường kinh doanh toàn cầu, với sự nhấn mạnh vào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, và ứng dụng công nghệ tiên tiến như Blockchain. Đồng thời, chương trình còn hướng đến phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, và sức khỏe toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong kinh tế hiện đại.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế tại Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thể hiện tính liên ngành rõ rệt thông qua sự kết hợp hài hòa giữa các học phần lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, xã hội, và các kiến thức chuyên sâu về kinh doanh. Các môn học như Kinh tế vĩ mô, Marketing, Thương mại điện tử và Luật thương mại quốc tế cung cấp nền tảng lý thuyết và kỹ năng chuyên môn, trong khi các môn Thanh toán quốc tế, Logistics, và Phân tích chuỗi giá trị hỗ trợ thực hành và ứng dụng. Ngoài ra, chương trình còn tích hợp các học phần bổ trợ về công nghệ, môi trường, và luật pháp, cùng với các đợt thực tập và rèn nghề nhằm trang bị sinh viên khả năng phân tích, sáng tạo, và thích nghi trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Người học có thể tốt nghiệp sớm hơn nếu đáp ứng đạt và đủ các yêu cầu theo quy định.

Thực tập hưởng lương tại nước ngoài: Sinh viên được học bổ sung miễn phí tiếng Anh/tiếng Nhật trong 2 năm đầu để đáp ứng và đi thực tập tại các nước có nền nông nghiệp

hiện đại (Israel, Nhật, Mỹ, Úc, Đức, Đài Loan, Đan Mạch...). Trong thời gian thực tập, sinh viên có thể đồng thời học trực tuyến, kết thúc được cấp chứng chỉ thực tập nghề quốc tế, công nhận học phần và có thu nhập tích lũy từ 200-300 triệu đồng/người khi ra trường.

Hình thức đào tạo linh hoạt, gồm có ba hệ là Chính quy tập trung, Vừa học vừa làm, Đào tạo từ xa. Hình thức giảng dạy trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp để thuận lợi cho người học, tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo.

TỔ HỢP XÉT TUYỂN: A00, A01, C00, D01

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, người học sẽ đạt được các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, kinh tế học, luật pháp, và quản trị kinh doanh, cùng các kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, logistics, tài chính doanh nghiệp, và quản lý chuỗi giá trị. Họ cũng phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, trong môi trường kinh doanh quốc tế, cũng như khả năng phân tích, đàm phán, và khởi nghiệp. Thông qua các học phần thực hành và thực tập, sinh viên sẽ nắm vững nghiệp vụ ngoại thương, hải quan, và thanh toán quốc tế, đồng thời áp dụng hiệu quả công nghệ hiện đại như Blockchain vào quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần phát triển kinh doanh bền vững và đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu.

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI RA TRƯỜNG

Người học hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế có thể nắm bắt nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng nhờ vào kiến thức và kỹ năng được trang bị trong các học phần bắt buộc và tự chọn. Với nền tảng vững chắc về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, marketing, thương mại điện tử, luật thương mại quốc tế, cùng với các kỹ năng chuyên sâu về thanh toán quốc tế, logistics, nghiệp vụ ngoại thương và hải quan, họ có thể đảm nhận các vị trí như chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, chuyên viên logistics, quản trị tài chính doanh nghiệp, hoặc quản lý chuỗi cung ứng. Các học phần thực tập và rèn nghề giúp người học tích lũy kinh nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, ngân hàng xuất nhập khẩu và hợp tác xã, từ đó sẵn sàng cho các vai trò như nhà quản trị dự án, chuyên viên đàm phán kinh doanh, hoặc chuyên gia tư vấn phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh quốc tế năng động.

LIÊN HỆ:

Khoa Kinh tế & PTNT - Trường Đại học Nông Lâm

Website: <https://ferd.tuaf.edu.vn/>

Fanpage: <https://www.facebook.com/ktptntTUAF>

Email: khoaktptnt@tuaf.edu.vn/tuyenhsinhkhoaktptnt@gmail.com.vn

Hotline: 0926 625 111

TUAF - CÙNG BẠN RA THẾ GIỚI 🌟🌟🌟

📍 Địa chỉ : Tô 10 - Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

🌐 Website: <http://tuaf.edu.vn> - <http://tuyensinh.tuaf.edu.vn>

✉ Email: trungtamtuyensinhvatruyenthong@tuaf.edu.vn

 Hotline: 0965.808.518; 0965.809.518